

**HƯỚNG DẪN**  
**Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018**

Kính gửi: Các đơn vị trong ngành

Năm 2018, Tổng giám đốc TTXVN đã phát động phong trào thi đua với mục tiêu thi đua *“Đổi mới hơn nữa, quyết liệt hơn nữa, chất lượng hơn nữa, hiệu quả hơn nữa, phát triển hơn nữa. Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả thông tin của TTXVN”*, và khẩu hiệu thi đua *“Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TTXVN khóa XXV, lập thành tích chào mừng 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành hăng hái thi đua, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác, tạo bước phát triển vượt bậc trong công tác thông tin, xây dựng TTXVN phát triển mạnh mẽ, xứng đáng là trung tâm thông tin chiến lược mạnh và tin cậy của Đảng và Nhà nước”*.

Hưởng ứng phong trào thi đua do Tổng giám đốc phát động, ngay từ đầu năm, các đơn vị trong ngành đã có nhiều nỗ lực, vượt qua nhiều khó khăn, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được giao, góp phần vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TTXVN, Ban Tổ chức - Cán bộ hướng dẫn các đơn vị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 như sau:

**I. Tổng kết phong trào thi đua năm 2018**

Để tổng kết và đánh giá đúng phong trào thi đua của đơn vị, đề nghị các đơn vị căn cứ các nội dung và chỉ tiêu thi đua đăng ký từ đầu năm gắn với việc thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ của đơn vị và 04 nội dung thi đua sau đây đã được Tổng giám đốc phát động từ đầu năm:

1. Toàn ngành hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch công tác được giao trong năm 2018, tập trung nâng cao chất lượng thông tin, thực hiện tốt chức năng thông tấn nhà nước, mở rộng sự lan tỏa của thông tin thông tấn, phát triển mạnh các loại hình thông tin mới, tiếp tục nâng cao hiệu quả thông tin đa phương tiện, thực hiện đề án tái cơ cấu sản phẩm thông tin, đổi mới về hình thức và nội dung thông tin đối ngoại, phát triển mạnh hệ thống kỹ thuật, đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ tăng nguồn thu cho ngành.
2. Xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, tổ chức chính quyền, đoàn thể đơn vị vững mạnh, đoàn kết nội bộ tốt; kiên quyết đấu tranh chống

mọi biểu hiện của suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

3. Xây dựng cơ quan, đơn vị văn hoá, sạch đẹp, văn minh, lịch sự.
4. Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, đẩy mạnh tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, tạo không khí đoàn kết, phấn khởi trong cơ quan, đơn vị.

Đơn vị đi sâu đánh giá cụ thể hoạt động thi đua gắn việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, với các mặt công tác quản lý, xây dựng đơn vị, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao kỹ thuật thông tin và phục vụ công tác thông tin, nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật áp dụng vào công tác, tăng cường hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh và các tổ chức quần chúng vững mạnh.

Nội dung tổng kết đánh giá cần sát thực, toàn diện, nêu lên đầy đủ các hoạt động của tổ chức đảng, chính quyền, công đoàn, nữ công, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Chi hội nhà báo, Hội cựu chiến binh, Chi hội nghệ sĩ nhiếp ảnh trong phong trào thi đua của đơn vị.

Khi tổng kết, đánh giá phong trào thi đua phải nêu bật những kết quả đạt được, những việc chưa làm được so với những nội dung thi đua, chỉ tiêu thi đua đã đăng ký từ đầu năm, chỉ rõ nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm về tổ chức phong trào thi đua tại đơn vị.

Tổng kết phong trào thi đua năm 2018 của các đơn vị tập trung vào những vấn đề chính sau đây:

### **1. Thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao**

Đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ cụ thể, kết quả công tác thực tế trong năm 2018 để tổng kết, đánh giá việc thực hiện chương trình công tác, kế hoạch hành động, đánh giá mức độ hoàn thành từng chỉ tiêu thi đua đã đăng ký từ đầu năm, chất lượng công tác và kết quả đạt được (nêu các số liệu so sánh cụ thể so với chỉ tiêu thi đua từ đầu năm 2018, ghi rõ vượt bao nhiêu %, giảm bao nhiêu %, lý do...).

### **2. Công tác quản lý, xây dựng đơn vị**

Đánh giá việc thực hiện công tác kiện toàn tổ chức; quản lý công chức, viên chức, người lao động; tinh giản biên chế; đào tạo; quản lý tài chính, cơ sở vật chất; xây dựng môi trường làm việc; chấp hành kỷ luật lao động, kỷ luật thông tin; việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; thực hiện chế độ, chính sách; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

### **3. Xây dựng tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể của đơn vị**

Đánh giá kết quả tổ chức hoạt động của tổ chức đảng, công đoàn, nữ công, Hội cựu chiến binh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chi hội nhà báo...; vai trò của tổ chức đảng và các đoàn thể trong việc giáo dục, tổ chức, động viên công chức, viên chức, người lao động nâng cao trách nhiệm, tích cực thực hiện nhiệm

vụ chính trị được giao; việc thực hiện cải cách hành chính, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, công tác quân sự, tự vệ và các hoạt động khác; đánh giá việc đấu tranh chống biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

#### **4. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh**

Các đơn vị đánh giá việc tổ chức và kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đơn vị, trong Chi bộ, Đảng bộ, trong các tổ chức quần chúng. Nêu những khó khăn, bài học kinh nghiệm của mỗi đơn vị.

#### **5. Tổ chức triển khai và thực hiện các phong trào thi đua của đơn vị**

Đánh giá việc phát động, tổ chức thực hiện, biện pháp thực hiện và hiệu quả của các phong trào thi đua của đơn vị (phát động các phong trào thi đua, nêu rõ nội dung thi đua, khẩu hiệu thi đua, biện pháp tổ chức, kiểm tra, sơ kết phong trào thi đua và kết quả đạt được); nêu những tấm gương, điển hình tiên tiến của tập thể, cá nhân trong công tác, trong phong trào thi đua; nêu những sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, các kết quả công tác, công trình, đề án, các giải báo chí cấp ngành, cấp quốc gia mà các tập thể, cá nhân của đơn vị đạt được.

### **II. Phương pháp bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng**

Về nguyên tắc, Ban Tổ chức - Cán bộ chỉ trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TTXVN bình xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đối với những tập thể và cá nhân đã đăng ký thi đua từ đầu năm.

\* Việc bình xét thi đua ở các đơn vị được thực hiện như sau:

1. Bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho cá nhân trước, tập thể sau.
2. Bình xét tập thể nhỏ trước, tập thể lớn sau.
3. Bình xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng thấp trước, sau đó mới bình xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cao hơn (nếu đủ tiêu chuẩn).
4. Mỗi cá nhân phải làm bản báo cáo thành tích và tự báo cáo, đánh giá và nhận danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng. Ban phụ trách làm báo cáo thành tích và tự đánh giá, tự nhận danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho tập thể (đơn vị, phòng).

Tỷ lệ cá nhân được công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” không quá 12% tổng số cá nhân của đơn vị đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”. Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” bình xét cho thủ trưởng đơn vị không tính vào tỷ lệ trên. Số thủ trưởng đơn vị được công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” không quá 70% tổng số thủ trưởng đơn vị của ngành.

5. Số tập thể cấp phòng đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” không vượt quá 70% tổng số tập thể cấp phòng của đơn vị.

6. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TTXVN chia các đơn vị thành 05 khối thi đua để xét Cờ thi đua của TTXVN gồm: Khối các đơn vị chức năng, Khối các ban biên tập và trung tâm thông tin, Khối các toà soạn báo, Khối các đơn vị kỹ thuật, sản xuất, dịch vụ và Khối các cơ quan thường trú trong và ngoài nước. Hội đồng Thi đua-Khen thưởng TTXVN sẽ lựa chọn 04 đơn vị cấp ban thuộc 04 khối, mỗi khối một đơn vị xuất sắc nhất, để trình Tổng giám đốc đề nghị xét tặng Cờ thi đua của Chính phủ năm 2018.

### **III/ Trình tự các bước tổng kết thi đua và bình xét đề nghị công nhận danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng**

#### **a. Các công việc chuẩn bị**

1. Ban phụ trách và hội đồng thi đua - khen thưởng của đơn vị nghiên cứu kỹ các nội dung hướng dẫn tổng kết thi đua, khen thưởng, tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung tổng kết thi đua và các tiêu chuẩn danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng để công chức, viên chức, người lao động của đơn vị hiểu rõ và thực hiện.
2. Mỗi cá nhân phải tự làm bản kiểm điểm đánh giá thành tích công tác của mình và tự nhận danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm 2018.
3. Thủ trưởng đơn vị và các trưởng phòng dự thảo báo cáo tổng kết đánh giá hoạt động của tập thể mình trong năm 2018 và tự nhận danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho tập thể được giao phụ trách.

#### **b. Các bước tiến hành**

**Bước 1:** Tổ chức họp toàn thể viên chức, người lao động trong tổ, phòng để tiến hành xem xét, lựa chọn và đề nghị danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng (có bầu chủ tọa, thư ký và ghi biên bản xét thi đua, hình thức khen thưởng của tập thể và cá nhân).

- Đối với các tập thể cấp phòng trực thuộc ban thì tổ chức họp toàn thể, viên chức, người lao động của phòng.
- Đối với các phòng mà có tổ thì các tổ tổ chức họp toàn thể viên chức, người lao động trong tổ sau đó gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng lên phòng.

(Thực hiện bình chọn lần lượt từ “*Lao động tiên tiến*” đến các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cao hơn. Việc bình chọn danh hiệu thi đua này là cơ sở để xét bình chọn cho các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cao hơn.

Việc biểu quyết bình xét được thực hiện từng người một. Đối với danh hiệu “*Chiến sĩ thi đua cơ sở*”, “*Chiến sĩ thi đua TTXVN*”, hình thức khen thưởng “*Bằng khen của Tổng giám đốc TTXVN*” trở lên, phải thực hiện biểu quyết bằng bỏ phiếu kín).

- Trưởng phòng (hoặc tổ trưởng) đọc dự thảo báo cáo tổng kết công tác của phòng (tổ) trong đó có phần tự nhận danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của phòng hoặc tổ.
- Tập thể tham gia ý kiến đóng góp xây dựng báo cáo của tập thể.

- Thực hiện bình xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của tập thể (bằng hình thức biểu quyết).

### **Bước 2:**

Sau khi tổ chức họp bình xét ở cấp cơ sở, toàn bộ hồ sơ cuộc họp chuyển lên hội đồng thi đua - khen thưởng của đơn vị để thẩm định, xem xét.

Hội đồng thi đua - khen thưởng của đơn vị họp để xem xét, cân nhắc lựa chọn và đề nghị xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng lên cấp ủy và thủ trưởng đơn vị (phải có biên bản họp).

### **Bước 3:**

Sau khi cấp ủy và thủ trưởng đơn vị nhất trí với đề nghị về các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng của đơn vị, tổ chức hội nghị toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị.

Hội nghị này cần tiến hành như sau:

1. Thủ trưởng đơn vị báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của đơn vị năm 2018.
2. Hội đồng thi đua - khen thưởng của đơn vị báo cáo điển hình tiên tiến của các tập thể và cá nhân trong đơn vị.
3. Thông qua các đề nghị xét danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng của đơn vị, của các tập thể và cá nhân đã được hội đồng thi đua - khen thưởng, cấp ủy và thủ trưởng đơn vị nhất trí thông qua và đề nghị lên cấp trên xem xét. Những ý kiến không đồng ý cần được ghi rõ tại biên bản.
4. Trao thưởng cho những tập thể và cá nhân của đơn vị (nếu đơn vị có các hình thức khen thưởng).

### **Bước 4.** Hoàn thành hồ sơ thi đua, khen thưởng

Đơn vị tập hợp và hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị công nhận danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng năm 2018 của đơn vị và nộp hồ sơ lên Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TTXVN (qua Ban Tổ chức - Cán bộ).

## **IV/ Hồ sơ đề nghị công nhận danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng**

**1. Hồ sơ đề nghị công nhận danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng của các tập thể, cá nhân gửi 01 bộ lên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TTXVN (qua Ban Tổ chức - Cán bộ) gồm:**

1. Tờ trình đề nghị công nhận danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng năm 2018.
2. Biên bản họp bình xét thi đua, khen thưởng của hội đồng thi đua - khen thưởng của đơn vị. Trong biên bản ghi rõ tỷ lệ phiếu bầu đối với các danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và hình thức khen thưởng từ “Bằng khen của Tổng giám đốc TTXVN” trở lên.
3. Danh sách đề nghị công nhận danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng (Ghi chính xác tên tập thể. Đối với cá nhân phải ghi chính xác họ tên, chức danh).

*Chú ý: Trong danh sách đề nghị công nhận danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng, đề nghị đơn vị sắp xếp theo thứ tự từ cá nhân, tập thể có thành tích cao đến cá nhân, tập thể có thành tích thấp hơn.*

4. Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của đơn vị năm 2018.
5. Báo cáo thành tích của các tập thể (đơn vị, phòng) được đề nghị công nhận danh hiệu từ “Tập thể lao động xuất sắc” trở lên.
6. Báo cáo thành tích của các cá nhân được đề nghị công nhận từ danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” trở lên. Trong báo cáo thành tích phải ghi rõ những sáng kiến, giải pháp công tác, giải báo chí TTXVN, giải báo chí cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương, giải báo chí quốc gia, giải báo chí quốc tế đã đạt được.

Báo cáo thành tích của tập thể và cá nhân phải có xác nhận của cấp ủy, thủ trưởng và hội đồng thi đua - khen thưởng của đơn vị.

*Đơn vị gửi bản mềm Tờ trình đề nghị công nhận danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng, danh sách các tập thể cá nhân được đề nghị danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng, báo cáo thành tích của các tập thể, cá nhân, biên bản cuộc họp của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng đơn vị vào địa chỉ thư điện tử [damlieo@gmail.com](mailto:damlieo@gmail.com)*

Sau khi Tổng giám đốc đồng ý với đề nghị các danh hiệu thi đua và khen thưởng cấp Nhà nước cho các tập thể và cá nhân ở đơn vị, Ban Tổ chức - Cán bộ sẽ hướng dẫn các tập thể và cá nhân đó hoàn thiện báo cáo thành tích và làm các thủ tục tiếp theo.

## **2. Tuyển trình gửi hồ sơ đề nghị công nhận danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng**

- Hồ sơ đề nghị công nhận danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng của các đơn vị gửi về Ban Tổ chức - Cán bộ.
- Các cơ quan thường trú từ tỉnh Quảng Bình trở ra gửi hồ sơ về Ban biên tập tin Trong nước. Ban biên tập tin Trong nước xem xét, đề nghị các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho các cơ quan thường trú khu vực phía Bắc.
- Các cơ quan thường trú khu vực miền Trung - Tây Nguyên gửi hồ sơ về Cơ quan TTXVN khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Cơ quan TTXVN khu vực miền Trung- Tây Nguyên xem xét, đề nghị các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho các cơ quan thường trú trong khu vực này.
- Các cơ quan thường trú khu vực phía Nam, các phòng đại diện báo, tạp chí, Nhà xuất bản, chi nhánh các trung tâm tại TP. Hồ Chí Minh gửi hồ sơ về Cơ quan TTXVN khu vực phía Nam để Cơ quan TTXVN khu vực phía Nam bình xét, đề nghị các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng lên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TTXVN.

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Cơ quan TTXVN khu vực phía Nam, Cơ quan TTXVN khu vực miền Trung – Tây Nguyên cần kết hợp ý kiến của các báo, tạp chí, Nhà xuất bản, các trung tâm tại Tổng xã trước khi đề nghị công nhận danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cho các phòng đại

diện báo, tạp chí, Nhà xuất bản, chi nhánh các trung tâm tại TP. Hồ Chí Minh và tại Đà Nẵng.

- Công ty TNHH MTV ITAXA thực hiện bình xét, đề nghị các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của Công ty và gửi hồ sơ về Ban Tổ chức-Cán bộ.
- Các cơ quan thường trú ở ngoài nước gửi hồ sơ về Ban Thư ký biên tập và Quan hệ đối ngoại (Thường trực Ban quản lý, chỉ đạo cơ quan thường trú ngoài nước). Ban quản lý, chỉ đạo cơ quan thường trú ngoài nước có trách nhiệm thẩm định, xem xét và đề nghị công nhận các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cho các cơ quan thường trú ngoài nước.

Ban Tổ chức - Cán bộ có trách nhiệm xem xét, thẩm định, tổng hợp và trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TTXVN xét duyệt danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng theo đề nghị của các đơn vị.

Hồ sơ đề nghị danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm 2018 xin gửi về Ban Tổ chức - Cán bộ (đồng chí Đàm Danh Liêm, địa chỉ: Phòng 4.1, Số 5 Lý Thường Kiệt-Hà Nội. Điện thoại nội bộ: 2329, điện thoại cố định: 024.39332152. điện thoại di động: 0913.320.214, email: [damliem@gmail.com](mailto:damliem@gmail.com)) **chậm nhất đến ngày 06/12/2018** (những đơn vị ở xa tính theo dấu bưu điện).

**Nếu đến hết ngày 06/12/2018**, Ban Tổ chức-Cán bộ chưa nhận được hồ sơ của đơn vị thì đơn vị đó không được Hội đồng Thi đua-Khen thưởng TTXVN bình xét thi đua, khen thưởng năm 2018. Thủ trưởng đơn vị đó phải chịu trách nhiệm trước Ban lãnh đạo ngành về công tác thi đua, khen thưởng của đơn vị.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TGD và các Phó TGD (để b/c);
- Các đ/c Ủy viên HĐTĐKT TTXVN;
- Đảng uỷ, Công đoàn, Đoàn TNCS HCM, Liên chi hội nhà báo, Hội CCB, Hội NSNA (để phối hợp thực hiện);
- Lưu: VT, TCCB.

**TL. TỔNG GIÁM ĐỐC  
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC-CÁN BỘ**



**Lê Quang Sơn**

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2018

**CÁC DANH HIỆU THI ĐUA VÀ HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG  
CẤP NHÀ NƯỚC VÀ CẤP NGÀNH NĂM 2018**  
(Kèm theo Hướng dẫn số 1035/HD-TTX ngày 12 /11/2018 về việc tổng kết  
công tác thi đua, khen thưởng của TTXVN năm 2018)

Trên cơ sở tổng kết, đánh giá thành tích trong phong trào thi đua, các đơn vị thực hiện bình xét đề nghị các danh hiệu thi đua và khen thưởng năm 2018 cho cá nhân, tập thể đơn vị mình theo quy định của Luật thi đua, khen thưởng, bao gồm các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng sau:

**A. Đối với tập thể:**

1. Anh hùng Lao động
2. Huân chương Độc lập các hạng nhất, nhì, ba
3. Huân chương Lao động các hạng nhất, nhì, ba
4. Cờ thi đua của Chính phủ (chỉ xét tặng cho 04 đơn vị dẫn đầu 04 Khối thi đua gồm: Khối các đơn vị chức năng, Khối các ban biên tập và trung tâm thông tin, Khối các toà soạn báo, Khối các đơn vị kỹ thuật, sản xuất, dịch vụ)
5. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
6. Cờ thi đua của TTXVN (chỉ xét tặng cho tập thể là đơn vị cấp ban và tương đương, các cơ quan thường trú trong và ngoài nước; không xét tặng cho các phòng thuộc đơn vị)
7. Bằng khen của Tổng giám đốc TTXVN
8. Tập thể lao động xuất sắc
9. Tập thể lao động tiên tiến.

**B/ Đối với cá nhân:**

1. Anh hùng Lao động
2. Huân chương Độc lập các hạng nhất, nhì, ba
3. Huân chương Lao động các hạng nhất, nhì, ba
4. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
5. Bằng khen của Tổng giám đốc TTXVN
6. Chiến sĩ thi đua toàn quốc
7. Chiến sĩ thi đua TTXVN
8. Chiến sĩ thi đua cơ sở (số lượng đơn vị đề nghị không quá 12% tổng số cá nhân của đơn vị đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”).
9. Lao động tiên tiến
10. Lái xe an toàn.



Ban Tổ chức - Cán bộ xin nêu lại một số tiêu chuẩn các danh hiệu thi đua và khen thưởng và gửi kèm theo hướng dẫn này, trong đó đã cụ thể hóa tiêu chuẩn một số danh hiệu thi đua để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ công tác của TTXVN (có bảng tiêu chuẩn danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng, mẫu báo cáo thành tích của cá nhân, tập thể gửi kèm theo). Đề nghị các đơn vị nghiên cứu kỹ và phổ biến để tất cả công chức, viên chức, người lao động của đơn vị biết và thực hiện.

Năm 2014, Quốc hội ban hành Luật số 39/2013/QH13 ngày 16/11/2013 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng. Chính phủ ban hành Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng. Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017 quy định chi tiết thi hành Nghị định số 91/2017/NĐ-CP.

Theo tinh thần của Luật, Nghị định, Thông tư nói trên, các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng phải được xét chặt chẽ từ cấp cơ sở, tránh để tình trạng khen thưởng tràn lan, ảnh hưởng đến phong trào thi đua của từng bộ, ban, ngành, địa phương và phong trào thi đua chung của toàn quốc, **trong đó chú trọng khen thưởng những cá nhân có sáng kiến, công trình khoa học, nghệ thuật.** Ngoài ra, có một số thay đổi về tiêu chuẩn khen thưởng:

- *Cờ thi đua của Chính phủ*” xét tặng cho các tập thể tiêu biểu xuất sắc **được lựa chọn trong số** những tập thể được tặng “*Cờ thi đua của TTXVN*”.
- Đối với khen thưởng công hiến: “*Huân chương Lao động hạng ba*” xét tặng cho cá nhân đã tham gia hoạt động thời kỳ chống Mỹ (từ 1954 đến ngày 30/4/1975) và thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (từ ngày 30/4/1975 đến nay) đạt nhiều thành tích xuất sắc, không phạm khuyết điểm lớn, từng giữ các chức vụ từ vụ trưởng hoặc tương đương **từ 6 năm đến 10 năm**, phó vụ trưởng và các chức vụ tương đương từ 10 đến 15 năm. Đối với nữ được giảm 1/3 thời gian theo quy định.
- Các trường hợp tập thể, cá nhân đề nghị tặng thưởng Huân chương có tiêu chuẩn liên quan đến “**Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ**” thì sau 05 năm được tặng “**Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ**” mới được đề nghị xét tặng Huân chương (ví dụ đơn vị năm 2017 đã được tặng “**Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ**” thì năm 2018 không được đề nghị tặng thưởng “*Huân chương Lao động hạng ba*” mà phải để đến hết năm 2021 mới được trình khen “*Huân chương Lao động hạng ba*”).
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng cho tập thể được tặng Bằng khen cấp bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương và 05 năm tiếp theo trở lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 01 lần được tặng **Cờ thi đua cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương** hoặc 02 lần được tặng **Bằng khen cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương**.
- Công chức, viên chức, người lao động nữ nghỉ thai sản theo chế độ của Nhà nước và những người có hành động dũng cảm cứu người, cứu tài sản, những người trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu do bị thương tích cần điều trị, điều dưỡng theo kết luận của cơ quan y tế thì thời gian nghỉ vẫn

được tính để xem xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”. Khi có nhiều cá nhân, tập thể có đủ điều kiện tiêu chuẩn thì lựa chọn cá nhân nữ hoặc tập thể nữ có tỷ lệ nữ từ 70% trở lên để xét khen thưởng.

- Cá nhân đi học bồi dưỡng ngắn hạn dưới 01 năm, chấp hành tốt quy định của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thì thời gian học tập được tính vào thời gian công tác tại cơ quan đơn vị để được bình xét danh hiệu “Lao động tiên tiến”. Các trường hợp được cử đi đào tạo, bồi dưỡng từ 01 năm trở lên, có kết quả học tập từ loại khá trở lên thì năm đó sẽ được xếp danh hiệu “Lao động tiên tiến”.
- Không xét tặng danh hiệu thi đua, khen thưởng cho các trường hợp nghỉ việc từ 40 ngày làm việc trở lên, bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên.
- Đối với đơn vị, tổ chức mới thành lập phải có thời gian hoạt động từ 01 năm trở lên thì mới bình xét danh hiệu thi đua, khen thưởng.
- Đối với đơn vị có cá nhân chuyển công tác, cơ quan đơn vị mới có trách nhiệm bình xét thi đua, khen thưởng cho cá nhân đó (trường hợp có thời gian công tác ở đơn vị cũ 6 tháng trở lên phải có ý kiến của đơn vị cũ). Không bình xét thi đua, khen thưởng đối với người mới tuyển dụng dưới 12 tháng.
- Khi xét khen thưởng người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải căn cứ vào thành tích của tập thể, cá nhân đó lãnh đạo.
- Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở phải có sáng kiến là giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp hoặc giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả công tác được cơ sở công nhận, có sản phẩm thông tin chất lượng được đánh giá cao hoặc có đề tài nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu được áp dụng hoặc mưu trí sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được cơ quan, tổ chức, đơn vị công nhận.

\* Bằng khen của Tổng giám đốc TTXVN tặng cho cá nhân gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

- Có thành tích xuất sắc được bình xét trong các phong trào thi đua do các bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương phát động hàng năm.
- Lập được nhiều thành tích có phạm vi ảnh hưởng trong từng lĩnh vực thuộc bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương.
- Có hai năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 02 sáng kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cấp cơ sở.

\* Huân chương Lao động hạng ba tặng cho cá nhân có thành tích xuất sắc, sáng tạo trong lao động, xây dựng Tổ quốc, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

- Có thành tích xuất sắc đột xuất hoặc có công trình khoa học, nghệ thuật, có sáng kiến được Hội đồng khoa học, Hội đồng sáng kiến cấp bộ, cấp tỉnh đánh giá xuất sắc, được ứng dụng vào thực tiễn, đem lại hiệu quả cao.

- Đã được Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 05 năm tiếp theo liên tục lập được thành tích xuất sắc, trong thời gian đó có 02 sáng kiến được công nhận và được áp dụng hiệu quả trong phạm vi cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương.

\* Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng cho cá nhân gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

- Có thành tích xuất sắc tiêu biểu được bình xét trong các phong trào thi đua do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương hoặc các bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương phát động, khi tiến hành sơ kết, tổng kết 03 năm trở lên.
- Lập được nhiều thành tích hoặc thành tích đột xuất có phạm vi ảnh hưởng trong bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương.
- Đã được Bằng khen cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương, 05 năm tiếp theo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 05 sáng kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cấp cơ sở hoặc mưu trí, dũng cảm, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu được 05 lần tặng Giấy khen trở lên.
- Đối với công nhân lao động trong các doanh nghiệp của TTXVN phải lập được nhiều thành tích hoặc thành tích đột xuất trong lao động, sản xuất có phạm vi ảnh hưởng cấp ngành hoặc có từ 02 sáng kiến trở lên mang lại lợi ích cho doanh nghiệp.

Bên cạnh các tiêu chuẩn về danh hiệu thi đua, khi làm báo cáo thành tích, các đơn vị phải bám sát các nội dung mẫu báo cáo theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng. Nếu báo cáo không đúng theo các nội dung của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP, khi thẩm định hồ sơ, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương sẽ trả lại hồ sơ và đề nghị đơn vị làm đúng theo mẫu.

Báo cáo nêu rõ những thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ về năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác so với các năm trước (hoặc so với lần khen thưởng trước đây; việc đổi mới công tác quản lý, cải cách hành chính, các giải pháp công tác, sáng kiến, kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học và việc ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả cao về kinh tế xã hội đối với bộ, ban, ngành địa phương và cả nước; những biện pháp hoặc nguyên nhân đạt được thành tích, các phong trào thi đua đã được áp dụng trong thực tiễn sản xuất, công tác; việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hoạt động của các tổ chức đoàn thể.

Đối với báo cáo thành tích cá nhân, nêu thành tích trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao (kết quả đã đạt được về năng suất, chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, các biện pháp, giải pháp trong việc đổi mới công tác quản lý, những sáng kiến, kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học, việc đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào thực tiễn, việc thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Đảng và Nhà nước, công tác bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức, chăm lo

*đòi sống cán bộ, nhân viên, vai trò của cá nhân trong công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể, tham gia các hoạt động từ thiện, xã hội. Đối với nhân sự làm công tác quản lý phải có tóm tắt thành tích của đơn vị, Riêng thủ trưởng đơn vị kinh doanh lập bảng thống kê so sánh các chỉ tiêu: Giá trị tổng sản lượng, doanh thu lợi nhuận, nộp ngân sách đầu tư tái sản xuất, thu nhập bình quân, các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi), phúc lợi xã hội, thực hiện chính sách bảo hiểm với người lao động... việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước, đảm bảo môi trường, an toàn vệ sinh lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm....*

**Chú ý:** Thực hiện Quyết định số 308/QĐ-TTX ngày 28/4/2009 của Tổng giám đốc về việc ban hành quy định phân cấp quản lý tổ chức, biên chế và công chức, viên chức, người lao động đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc TTXVN, việc công nhân danh hiệu thi đua, khen thưởng của các đơn vị tự chủ hoàn toàn chi thường xuyên và các đơn vị tự chủ một phần chi thường xuyên được quy định cụ thể như sau:

1. Đối với các đơn vị tự chủ hoàn toàn (Trung tâm Hợp tác quốc tế Thông tấn, báo Việt Nam News, Trung tâm Ảnh) và các đơn vị tự chủ một phần (Báo ảnh Việt Nam, Nhà xuất bản Thông tấn, Cơ quan TTXVN khu vực phía Nam và Cơ quan TTXVN khu vực miền Trung - Tây Nguyên, Trung tâm Kỹ thuật Thông tấn, Trung tâm Truyền hình Thông tấn): Thủ trưởng đơn vị ra quyết định công nhận các danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”, “Lao động tiên tiến”, “Lái xe an toàn” cho các cá nhân trong đơn vị, quyết định tặng Giấy khen của thủ trưởng đơn vị cho các tập thể, cá nhân trong đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2018.
2. Riêng đối với danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, để cân đối chung trong toàn ngành, các đơn vị tự chủ hoàn toàn và tự chủ một phần chi thường xuyên lập danh sách những cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đề nghị công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, kèm theo báo cáo thành tích của cá nhân gửi Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TTXVN. Sau khi Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TTXVN họp duyệt danh sách sẽ thông báo bằng văn bản cho thủ trưởng đơn vị ra quyết định công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.
3. Các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng khác: Tập thể lao động xuất sắc, Chiến sĩ thi đua ngành, Bằng khen của Tổng giám đốc, Cờ thi đua ngành, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua của Chính phủ, Huân chương Lao động, Huân chương Độc lập, Chiến sĩ thi đua toàn quốc do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TTXVN bình xét trình Tổng giám đốc xem xét, quyết định.
4. Đối tượng tham gia bình xét thi đua, khen thưởng bao gồm: công chức, viên chức, người lao động làm việc theo chế độ từ hợp đồng xác định thời hạn trở lên có thời gian công tác từ đủ 12 tháng trở lên; nhân sự biệt phái./.

**BAN TỔ CHỨC - CÁN BỘ**

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2018

**TIÊU CHUẨN CÁC DANH HIỆU THI ĐUA  
VÀ HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG NĂM 2018**

*(Kèm theo Hướng dẫn số 1035/HD-TTX ngày 12 /11/2018 về việc tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của TTXVN năm 2018)*

**A- ĐỐI VỚI CÁ NHÂN**

**1 - Danh hiệu “Lao động tiên tiến”**

Được xét tặng hàng năm cho cá nhân trong ngành có đủ những tiêu chuẩn sau:

- Phải là người tiêu biểu trong số các cá nhân của đơn vị, hoàn thành vượt mức quy định các nhiệm vụ chuyên môn, được đơn vị công nhận.
- Làm việc với năng suất, chất lượng cao. Bảo đảm đúng tiến độ thời gian công tác và hoàn thành công việc được giao.
- Có ý thức trách nhiệm cao với công việc, làm việc chăm chỉ, cần cù, có hiệu quả. Đoàn kết, phối hợp công tác với đồng nghiệp tốt, nhanh nhẹn, linh hoạt xử lý công việc được giao.
- Trong năm có đủ 12 tháng vượt định mức, năng suất quy định.
- Tích cực học tập văn hoá, ngoại ngữ, kỹ thuật, nghiệp vụ chuyên môn để phục vụ nhiệm vụ công tác. Những trường hợp được cơ quan cử đi học thì trong năm không có môn học điểm dưới trung bình.
- Chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy chế công tác của cơ quan, của đơn vị và ở địa phương nơi cư trú.
- Có ý thức và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hiệu quả, thiết thực.
- Không bị bất cứ hình thức kỷ luật nào từ khiển trách trở lên.
- Không nghỉ quá 40 ngày làm việc trong một năm.
- Có đạo đức, lối sống lành mạnh, hành động cử chỉ văn minh, lịch sự. Trung thực, thẳng thắn và có nhiều ý kiến đóng góp xây dựng tập thể, đơn vị. Không bịa đặt, vu khống, nói xấu đồng nghiệp hoặc không gây mất đoàn kết trong nội bộ đơn vị, tập thể và của cơ quan.
- Tích cực tham gia các phong trào thi đua và các hoạt động khác của các tổ chức đoàn thể của cơ quan và đơn vị.
- Chấp hành nghiêm túc các yêu cầu, điều động, quyết định của lãnh đạo đơn vị trong công tác.
- Có mối quan hệ tốt, chặt chẽ đối với các đơn vị, ngành, địa phương. Thực hiện nghiêm các quy định, quy chế của ngành khi giao tiếp, làm việc với người nước ngoài.

\* **Đối với phóng viên, biên tập viên:**

Ngoài các tiêu chuẩn chung như trên, phóng viên, biên tập viên còn phải đạt các tiêu chuẩn sau:

- Hàng tháng phải vượt định mức thông tin được giao, chủ động, có nhiều sáng kiến trong việc khai thác, xử lý thông tin đạt hiệu quả cao, được đơn vị công nhận.
- Có tin hay, ảnh tốt, bài chất lượng có giá trị thông tin cao, được biểu dương trong đơn vị.
- Tích cực đi công tác cơ sở, nắm bắt kịp thời các chủ trương, chính sách, hoạt động của ngành, đơn vị được phân công theo dõi.
- Giữ vững đạo đức tư cách người làm báo, không để ảnh hưởng đến uy tín của ngành.
- Thực hiện nghiêm túc, trung thực chế độ báo cáo lãnh đạo về các hoạt động khi đi công tác cũng như khi thực hiện các nhiệm vụ đột xuất.
- Chủ động, linh hoạt phối hợp, đoàn kết với đồng nghiệp để khai thác, xử lý thông tin nhanh chóng, kịp thời, không sai sót, giữ bí mật thông tin và làm phong phú tài nguyên thông tin của ngành.

**\* Đối với công chức, viên chức, người lao động làm công tác kỹ thuật, sản xuất, kinh doanh:**

Ngoài các tiêu chuẩn chung, kỹ sư, kỹ thuật viên, công nhân làm công tác kỹ thuật, sản xuất, dịch vụ còn phải đạt các tiêu chuẩn sau:

- Tích cực, nhiệt tình, trách nhiệm trong công tác. Sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt công việc, đáp ứng đầy đủ yêu cầu về kỹ thuật cho các đơn vị thông tin, bảo đảm hoạt động thông tin được nhanh chóng, kịp thời.
- Thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ đột xuất: trực ca kíp, bảo vệ... theo yêu cầu của thủ trưởng đơn vị và hoàn thành tốt nhiệm vụ đó.
- Sử dụng, quản lý, bảo dưỡng tốt các loại máy móc thiết bị, không để xảy ra các sự cố đột xuất ảnh hưởng đến công tác thông tin.
- Tích cực chủ động, sáng tạo trong công việc, linh hoạt phối hợp với đồng nghiệp, mở rộng quan hệ hợp tác với các đơn vị bạn để hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Có nhiều ý kiến đề xuất về kỹ thuật được ứng dụng hiệu quả trong công việc.

*\*Lao động đang thử việc ở các đơn vị trong ngành không thuộc diện được xét thi đua, khen thưởng. Nếu từ đơn vị khác chuyển đến đơn vị chưa đủ 6 tháng thì phải có nhận xét của đơn vị cũ.*

***\* Những trường hợp vi phạm một trong các điều trên thì không đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”. Ngoài ra, nếu mắc một trong các lỗi sau thì cũng không được xét danh hiệu “Lao động tiên tiến”:***

- Bị thủ trưởng, tập thể đơn vị góp ý, nhắc nhở nhiều lần về thái độ, tinh thần trách nhiệm trong công việc nhưng không có chuyển biến tiến bộ.
- Thực hiện sai quy trình xử lý công việc gây chậm trễ công việc được giao. Do lỗi chủ quan để mất, làm thất thoát tài liệu, hồ sơ, làm hư hỏng tài sản,

- phương tiện, vật chất được trang bị. Thực hiện công việc chậm tiến độ để ảnh hưởng đến hiệu quả, chất lượng công việc.
- Không hoàn thành công việc được giao theo kế hoạch công tác đã đề ra. Trong công việc được giao làm chậm, làm sai ý kiến chỉ đạo của thủ trưởng, làm sai, làm hỏng trong khi soạn thảo văn bản, công văn giấy tờ, lưu giữ tài liệu gây hậu quả bị phê bình trong giao ban đơn vị, cơ quan.
  - Ý thức thực hành tiết kiệm kém, sử dụng thiết bị, vật tư, điện, nước, giấy, mực in, xăng, dầu, vật tư, thiết bị vượt quá quy định của cơ quan, đơn vị.
  - Chấp hành kỷ luật công tác không tốt, đi làm muộn, về sớm, không bảo đảm thời gian làm việc 8 tiếng trong ngày, hoặc vẫn có mặt ở cơ quan đủ 8 tiếng nhưng không chăm chỉ làm việc; nói chuyện riêng, làm việc riêng nhiều, không đảm bảo đúng thời gian làm việc quy định.
  - Thiếu ý thức tôn trọng lãnh đạo, tập thể đơn vị trong khi xử lý công việc. Không trung thực, minh bạch khi báo cáo công tác.
  - Vi phạm vào một trong những điều cấm công chức, viên chức, người lao động không được làm theo quy định của Nhà nước, cơ quan, vi phạm một trong 19 điều cấm đối với đảng viên (nếu là đảng viên).
  - Ý thức công dân chưa tốt, không thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước, của địa phương nơi cư trú, bị các cơ quan, đơn vị nơi đến công tác cũng như cơ quan, địa phương nơi thường trú phản ánh không tốt về tư cách, thái độ, đạo đức trong công tác và lối sống.

***\* Phóng viên, biên tập viên mắc một trong các lỗi sau thì không đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”:***

- Mắc lỗi trong công tác thông tin như làm tin chậm, chép tin, tin sai, bỏ sót tin, biên tập sai... gây hậu quả, bị phê bình tại đơn vị và trong cơ quan.
- Vi phạm pháp luật quy định về thông tin, báo chí, quy định của ngành về bảo vệ tài nguyên thông tin. Tinh thần thái độ làm việc không tốt, vi phạm vào phẩm chất đạo đức của người làm báo.
- Có một tháng trong năm không đạt định mức thông tin.
- Làm thất thoát, hư hỏng, mất mát tài sản, trang thiết bị máy móc chuyên môn được giao để thực hiện nhiệm vụ.
- Lãng phí sử dụng xe, phim ảnh, điện thoại... trong khi thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

***\* Đối với nhân sự quản lý từ cấp phó trưởng phòng trở lên:***

Nhân sự quản lý từ cấp phó trưởng phòng trở lên được công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến” phải đủ các tiêu chuẩn chung. Ngoài ra, còn phải đạt các tiêu chuẩn sau:

- Là trung tâm đoàn kết của tập thể, đơn vị, được mọi người quý mến. Có trách nhiệm cao giúp đỡ cấp dưới hoàn thành tốt nhiệm vụ thông tin được giao.
- gương mẫu, đi đầu trong công việc. Không từ chối, nề hà các công việc được giao. Thực hiện tốt chức trách được giao. Xây dựng và định hướng được kế hoạch công tác, đáp ứng được yêu cầu của công việc.

- Lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức và quản lý đơn vị tốt, bảo đảm đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Lãnh đạo, chỉ đạo tập thể đơn vị vượt định mức, năng suất, chất lượng và hiệu quả công tác hàng tháng.
- Tổ chức, triển khai thực hiện phong trào thi đua của đơn vị sôi nổi và có hiệu quả, phải đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu mà đơn vị đã đề ra.
- Trong công việc chuyên môn, không chủ quan, không chỉ đạo sai, không đề xuất ý kiến sai với chế độ, chính sách của Nhà nước, quy định của ngành, của đơn vị.
- Quản lý thông tin và xử lý thông tin kịp thời, nhạy bén, không để sai, sót thông tin. Bảo đảm hiệu quả thông tin của đơn vị (đối với các đơn vị thông tin).
- Lãnh đạo và chỉ đạo tổ chức xây dựng đơn vị đoàn kết, hòa thuận, tham gia đầy đủ các hoạt động của ngành. Các tổ chức đảng, đoàn thể quần chúng trong đơn vị hoạt động tốt và có hiệu quả.

**\* Nếu nhân sự quản lý vi phạm một trong các lỗi sau thì không được xét danh hiệu “Lao động tiên tiến”:**

- Chưa gương mẫu trong cuộc sống, sinh hoạt và công tác, quản lý đơn vị lỏng lẻo, để xảy ra mất đoàn kết nội bộ.
- Buông lỏng quản lý để đơn vị xảy ra các vụ tham nhũng, lãng phí, gây thất thoát, làm mất tài sản, vật tư thiết bị, nguyên vật liệu sản xuất, hồ sơ tài liệu gây hậu quả ảnh hưởng đến cơ quan, đơn vị.
- Đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, để đơn vị có cá nhân vi phạm quy chế công tác, bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thông tin của tập thể, đơn vị không tốt, để thông tin bị sai, bị sót, bị chậm,... bị phê bình trong đơn vị, cơ quan (đối với đơn vị làm công tác thông tin).
- Đơn vị không tham gia các phong trào thi đua của cơ quan hoặc có tham gia nhưng kết quả không đạt được chỉ tiêu đề ra.
- Để đơn vị có người vi phạm một trong các điều cấm của Nhà nước, của cơ quan hoặc vi phạm những điều đảng viên không được làm.
- Đơn vị do mình phụ trách không đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”.

## **2 - Danh hiệu “Lái xe an toàn”**

Được xét tặng hàng năm cho lái xe trong ngành có đủ những tiêu chuẩn sau:

- Phải đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”.
- Hoàn thành tốt, đầy đủ các nhiệm vụ được giao, có tinh thần, thái độ phục vụ tốt. Luôn đáp ứng kịp thời, đầy đủ, nhanh chóng các yêu cầu, đề nghị khi thực hiện các nhiệm vụ đột xuất.
- Chấp hành tốt các quy định của Luật giao thông đường bộ và các văn bản liên quan. Trong các kỳ sát hạch, kiểm tra tay lái phải đạt kết quả khá trở lên.
- Giữ gìn, bảo quản xe tốt, không bị hỏng đột xuất khi thực hiện nhiệm vụ. Có ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, giảm bớt nhiên liệu tiêu thụ, chi phí bảo dưỡng, rửa xe.



**\* Cá nhân vi phạm một trong các lỗi sau thì không đạt danh hiệu “Lái xe an toàn”:**

- Trong năm có vi phạm luật lệ giao thông, bị xử lý ở bất kỳ hình thức nào.
- Gây tai nạn giao thông (kể cả chủ quan hay khách quan).
- Sử dụng xăng dầu, kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa xe quá quy định.
- Không trung thực, minh bạch khi báo cáo công tác.
- Thái độ phục vụ không tốt, bị cán bộ đi xe phản ánh. Để xe bẩn, hư hỏng khi đi công tác, ảnh hưởng đến nhiệm vụ của cán bộ đi xe.

### **3 - Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”**

Được xét tặng hàng năm cho cá nhân trong ngành có đủ những tiêu chuẩn sau:

- Phải đạt danh hiệu “*Lao động tiên tiến*”, **và là người tiêu biểu, xuất sắc trong số những cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” của đơn vị.**
- Luôn xung phong nhận nhiệm vụ, gương mẫu đi đầu trong công tác.
- Phải có sáng kiến cải tiến, đổi mới phương thức thực hiện nghiệp vụ chuyên môn trực tiếp ứng dụng vào công tác, sản xuất đem lại hiệu quả thiết thực. **Có những đề xuất, ý kiến sáng tạo, khoa học, hợp lý hoặc có đề tài nghiên cứu cấp ngành được ứng dụng trực tiếp trong công việc.** Có nhiều đề xuất đóng góp xây dựng đơn vị, tham mưu sắc bén, kịp thời cho lãnh đạo thực hiện các chủ trương, chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước và của ngành đạt hiệu quả cao, đảm bảo tiết kiệm nhân lực, vật lực, thời gian... giúp nâng cao năng suất, chất lượng và có hiệu quả cao hơn, làm lợi cho đơn vị, cho ngành, cho Nhà nước. Những sáng kiến cải tiến, đề xuất khoa học, đóng góp cống hiến... nói trên phải được đơn vị, Ban lãnh đạo ngành công nhận.
- Được tập thể đơn vị tôn vinh, tin tưởng, quý trọng, mến phục.

#### **\* Đối với phóng viên, biên tập viên:**

- Là người tiêu biểu, xuất sắc trong số những phóng viên, biên tập viên đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” của đơn vị.
- Có tin hay, ảnh tốt, bài chất lượng cao được đơn vị, Ban lãnh đạo ngành công nhận.
- Đoạt giải báo chí từ cấp ngành trở lên hoặc có nhiều tác phẩm tốt được dư luận công nhận.

#### **\* Đối với nhân sự làm công tác kỹ thuật, sản xuất, dịch vụ:**

- Là người tiêu biểu xuất sắc của đơn vị trong số những cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”.
- **Có sáng kiến cải tiến kỹ thuật** được đơn vị, Ban lãnh đạo ngành công nhận và được áp dụng trực tiếp vào sản xuất đạt hiệu quả cao.
- Có nhiều đề xuất, ý kiến hay trong cải tiến quy trình lao động sản xuất, tiết kiệm được nguyên liệu sản xuất, tiết kiệm chi phí mua sắm máy móc, nhân công, được đơn vị, Ban lãnh đạo ngành công nhận.

#### **\* Đối với nhân sự quản lý từ cấp phó trưởng phòng trở lên**

\* Ngoài các tiêu chuẩn chung, nhân sự quản lý còn phải đạt các tiêu chuẩn sau:

- Lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao và đạt danh hiệu “*Tập thể lao động xuất sắc*”.
- gương mẫu, đi đầu trong công việc, không nề hà khi nhận các việc khó, dám nghĩ dám làm, đưa khoa học tiến bộ vào sản xuất tạo được sản phẩm mới có chất lượng, hiệu quả cao, tăng thu nhập cho ngành và đơn vị.
- Có sáng kiến cải tiến công tác lãnh đạo, quản lý, đổi mới phương thức công tác, cải cách thủ tục hành chính được triển khai ứng dụng có hiệu quả, nâng cao chất lượng công tác của đơn vị và được đơn vị, Ban lãnh đạo ngành công nhận.

**\*Nhân sự quản lý không đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” khi mắc các lỗi sau:**

- Tập thể đơn vị mất đoàn kết, trong đơn vị có cá nhân liên tục không hoàn thành nhiệm vụ được giao.
- Không có sáng kiến, cải tiến quản lý nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả công tác của tập thể, đơn vị.
- Đơn vị của mình phụ trách không đạt danh hiệu “*Tập thể lao động xuất sắc*”.

#### **4- Bằng khen của Tổng giám đốc TTXVN**

- Được tặng cho cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, **được lựa chọn trong số những cá nhân đạt 02 lần liên tục danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”** của đơn vị (năm 2017 và năm nay).
- Có 02 sáng kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cấp cơ sở.

#### **5- Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua TTXVN”**

- Được tặng cho cá nhân là người tiêu biểu xuất sắc nhất **trong số những người có từ 03 lần liên tục đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”** (năm 2016, năm 2017 và năm nay). Có thành tích, sáng kiến, giải pháp công tác, đề tài nghiên cứu của cá nhân đó có tác dụng ảnh hưởng đối với ngành.

#### **6- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ được tặng cho cá nhân đạt một trong các tiêu chuẩn sau:**

- Đã được tặng “*Bằng khen của Tổng giám đốc TTXVN*”, đạt danh hiệu “*Chiến sĩ thi đua cơ sở*” liên tục từ 05 năm trở lên (từ năm 2014 đến năm nay) và có 05 sáng kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cấp cơ sở.
- Lập được nhiều thành tích hoặc thành tích đột xuất có phạm vi ảnh hưởng trong ngành.
- Đối với người lao động trong các doanh nghiệp của TTXVN phải lập được nhiều thành tích hoặc thành tích đột xuất trong lao động, sản xuất có phạm vi ảnh hưởng trong ngành hoặc có từ 02 sáng kiến trở lên mang lại lợi ích và có đóng góp trong việc đào tạo, bồi dưỡng, giúp đỡ đồng nghiệp để nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề.

## 7- Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”

- Được xét tặng cho **cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc nhất trong số những cá nhân có 02 lần liên tục đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua TTXVN”**, có sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học đạt hiệu quả cao và có phạm vi ảnh hưởng toàn quốc.

## **B/ ĐỐI VỚI TẬP THỂ**

### 1- Danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ và kế hoạch được giao, có phong trào thi đua thường xuyên và có hiệu quả thiết thực.
- Tập thể thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tốt, không để xảy ra mất tài sản, vật tư, trang thiết bị, hồ sơ, tài liệu do tập thể đơn vị quản lý, sử dụng.
- Có 100% cá nhân trong tập thể hoàn thành nhiệm vụ được giao, không có người không hoàn thành định mức quy định và phải có trên 50% cá nhân trong đơn vị được công nhận là “Lao động tiên tiến”, không có người bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên (kể cả bị các hình thức kỷ luật ở trong Đảng, chính quyền, đoàn thể).
- Tập thể đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Các tổ chức đảng, đoàn thể trong tập thể trong sạch, vững mạnh.

*\* Nếu tập thể có cá nhân không hoàn thành định mức, năng suất quy định thì tập thể đó không được xét công nhận “Tập thể lao động tiên tiến”.*

### 2- Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”

Được lựa chọn **trong số những tập thể đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” tiêu biểu của đơn vị** và đạt các tiêu chuẩn sau:

- Sáng tạo, vượt khó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực hiện tốt các nghĩa vụ đối với đơn vị, ngành và Nhà nước.
- Nội bộ đoàn kết, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Phong trào thi đua thường xuyên sôi nổi, thiết thực, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua đã đề ra.
- Thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với mọi thành viên trong tập thể; bảo đảm đời sống vật chất tinh thần trong tập thể; thực hành tiết kiệm.
- Có 100% cá nhân trong tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không có cá nhân không hoàn thành định mức, trong đó ít nhất 70% cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”.
- Có cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”.
- Tổ chức đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh, nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

*\* Phải là “Tập thể lao động xuất sắc” thì mới đề nghị các hình thức khen thưởng cao hơn.*

### 3- Bằng khen của Tổng giám đốc TTXVN

- **Là tập thể tiêu biểu xuất sắc của ngành** và phải có trên 75% cá nhân đạt danh hiệu “*Lao động tiên tiến*”. Có phong trào thi đua sôi nổi, có nhân tố mới, mô hình mới để các tập thể đơn vị trong ngành học tập.
- Tập thể đã 02 lần liên tục được công nhận danh hiệu “*Tập thể lao động xuất sắc*” (năm 2017 và năm nay)

#### **4- Cờ thi đua của TTXVN**

- Phải là “*Tập thể lao động xuất sắc*”, hoàn thành vượt mức, toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ được giao trong năm và phải là tập thể tiêu biểu xuất sắc của ngành.
- **Có nhân tố mới, mô hình mới để các đơn vị khác trong ngành học tập.** Nội bộ đoàn kết, tích cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng và các tệ nạn xã hội có hiệu quả thiết thực.

#### **5- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ**

- Được tặng cho tập thể đã được tặng “*Bằng khen của Tổng giám đốc TTXVN*” và đạt danh hiệu “*Tập thể lao động xuất sắc*” liên tục từ 05 năm trở lên, trong thời gian đó có 01 lần được tặng “*Cờ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương*”.

#### **6- Cờ thi đua của Chính phủ**

- Phải là “*Tập thể lao động xuất sắc*”, có thành tích, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ được giao trong năm; là tập thể tiêu biểu xuất sắc trong toàn ngành.
- Có nhân tố mới, mô hình mới tiêu biểu cho toàn ngành học tập.
- “*Cờ thi đua của Chính phủ*” tặng cho các tập thể tiêu biểu xuất sắc trong toàn quốc được lựa chọn trong số những tập thể được tặng “*Cờ thi đua của TTXVN*”.
- **Dẫn đầu các đơn vị trong khối thi đua của ngành về năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế, hiệu suất công tác, hoàn thành vượt kế hoạch, chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm.**

## **HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG, ĐỘC LẬP CÁC HẠNG**

### **1. Huân chương Lao động hạng nhất**

#### **a. Đối với cá nhân**

Được tặng cho cá nhân đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

- Đã được tặng “*Huân chương Lao động hạng nhì*”, 05 năm tiếp theo có 04 sáng kiến, sáng chế, công trình khoa học hoặc tác phẩm xuất sắc cấp ngành.
- Nếu là người lao động trong các doanh nghiệp của TTXVN có 07 sáng chế, sáng kiến mang lại lợi ích và đóng góp cho việc đào tạo, bồi dưỡng, giúp đỡ đồng nghiệp để nâng cao trình độ, chuyên môn, tay nghề.

- Lập được thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất hoặc có quá trình cống hiến lâu dài trong cơ quan, tổ chức, đoàn thể.

**\* TIÊU CHUẨN VỀ QUÁ TRÌNH CỐNG HIẾN LÂU DÀI TRONG CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐOÀN THỂ NHƯ SAU:**

- Đã tham gia hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ (từ 1945 đến ngày 30/4/1975) hoạt động liên tục, có nhiều thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, không phạm khuyết điểm lớn, đã từng giữ các chức vụ từ vụ trưởng hoặc tương đương 02 nhiệm kỳ (10 năm).
- Đã tham gia thời kỳ kháng chiến chống Mỹ (từ 1954 đến ngày 30/4/1975) và thời kỳ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc (từ ngày 30/4/1975 đến nay), có nhiều thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, không phạm khuyết điểm lớn, đã từng giữ các chức vụ từ vụ trưởng hoặc tương đương 03 nhiệm kỳ (15 năm).
- Đối với nữ được giảm 1/3 thời gian theo quy định chung.

**b. Đối với tập thể**

Được tặng cho tập thể đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

- Đã được tặng “Huân chương Lao động hạng nhì”. Có 05 năm tiếp theo liên tục đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” và có 01 lần được tặng “Cờ thi đua của Chính phủ” và 02 lần được tặng “Cờ thi đua của TTXVN” hoặc 04 lần được tặng “Cờ thi đua của TTXVN”.
- Lập được thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất.

**2. Huân chương Lao động hạng nhì**

**a/ Đối với cá nhân**

Được tặng cho cá nhân đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

- Đã được “Huân chương Lao động hạng ba”, 05 năm tiếp theo có 03 sáng kiến, sáng chế, công trình khoa học hoặc tác phẩm xuất sắc cấp ngành.
- Nếu là người lao động trong các doanh nghiệp của TTXVN có 05 sáng kiến, sáng chế, sáng kiến mang lại lợi ích và đóng góp cho việc đào tạo, bồi dưỡng, giúp đỡ đồng nghiệp để nâng cao trình độ, chuyên môn, tay nghề.
- Lập được thành tích đột xuất hoặc có quá trình cống hiến lâu dài trong các cơ quan, tổ chức, đoàn thể.

**\* Tiêu chuẩn về quá trình cống hiến lâu dài trong cơ quan, tổ chức, đoàn thể:**

- Đã tham gia 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ (từ năm 1945 đến ngày 30/4/1975) hoạt động liên tục, có nhiều thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, không phạm các khuyết điểm, từng giữ các chức vụ từ vụ trưởng hoặc tương đương từ 6 năm đến 10 năm, phó vụ trưởng và các chức vụ tương đương từ 2 nhiệm kỳ (10 năm trở lên).
- Đã tham gia công tác từ thời kỳ chống Mỹ (từ 1954 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975) và thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (từ ngày 30/4/1975 đến nay).

nay) đạt nhiều thành tích xuất sắc, không phạm khuyết điểm lớn, từng giữ các chức vụ từ vụ trưởng hoặc tương đương từ 10 đến 15 năm, phó vụ trưởng và các chức vụ tương đương từ 3 nhiệm kỳ (15 năm trở lên).

- Đối với nữ giảm 1/3 thời gian theo quy định chung.

#### **b/ Đối với tập thể**

Được tặng cho tập thể đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

- Đã được tặng “*Huân chương Lao động hạng ba*”, 05 năm tiếp theo liên tục đạt danh hiệu “*Tập thể lao động xuất sắc*” và có 01 lần được tặng “*Cờ thi đua của TTXVN*” và 01 lần được tặng “*Cờ thi đua của Chính phủ*” hoặc có 03 lần được tặng “*Cờ thi đua của TTXVN*”.
- Lập được thành tích xuất sắc đột xuất.

### **3. Huân chương Lao động hạng ba**

#### **a/ Đối với cá nhân**

Được tặng cho cá nhân đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

- Đã được tặng thưởng “*Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ*”, 05 năm tiếp theo có 02 sáng kiến, sáng chế, công trình khoa học hoặc tác phẩm xuất sắc cấp ngành.
- Nếu là công nhân, người lao động trong các doanh nghiệp của TTXVN có 03 sáng kiến, sáng chế, sáng kiến mang lại lợi ích và đóng góp cho việc đào tạo, bồi dưỡng, giúp đỡ đồng nghiệp để nâng cao trình độ, chuyên môn, tay nghề.
- Có công trình khoa học, nghệ thuật hoặc có sáng kiến, giải pháp hữu ích được ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả cao.
- Lập được thành tích đột xuất hoặc có quá trình cống hiến lâu dài trong các cơ quan, tổ chức, đoàn thể.

#### **\* Tiêu chuẩn về quá trình cống hiến lâu dài trong cơ quan, tổ chức, đoàn thể:**

- Đã tham gia 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ (từ năm 1945 đến ngày 30/4/1975) hoạt động liên tục, có nhiều thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, không phạm các khuyết điểm, từng giữ các chức vụ từ vụ trưởng hoặc tương đương thời gian 5 năm, phó vụ trưởng và các chức vụ tương đương từ 6 năm đến 10 năm.
- Đã tham gia từ thời kỳ chống Mỹ (từ 1954 đến ngày 30/4/1975) và thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (từ ngày 30/4/1975 đến nay) đạt nhiều thành tích xuất sắc, không phạm khuyết điểm lớn, từng giữ các chức vụ từ vụ trưởng hoặc tương đương từ 6 năm đến 10 năm, phó vụ trưởng và các chức vụ tương đương từ 10 đến 15 năm.
- Đối với nữ giảm 1/3 thời gian theo quy định chung.

#### **b/ Đối với tập thể**

Được tặng cho tập thể đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

- Có 05 năm liên tục đạt danh hiệu “*Tập thể lao động xuất sắc*” và có 02 lần được tặng “*Cờ thi đua của TTXVN*” hoặc 01 lần được tặng “*Bằng khen*”

của Thủ tướng Chính phủ” hoặc có 01 lần được tặng “Cờ thi đua của TTXVN” và có 01 “Bằng khen của Tổng giám đốc TTXVN”

- Lập được thành tích xuất sắc đột xuất.

\* Các đơn vị đã được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì và hạng ba từ năm 2013 trở về trước, nếu có đủ tiêu chuẩn năm nay có thể đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động các hạng cao hơn.

- Các trường hợp tập thể, cá nhân đề nghị tặng thưởng Huân chương có tiêu chuẩn liên quan đến “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” thì sau 05 năm được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ mới được đề nghị xét tặng Huân chương (ví dụ đơn vị năm 2014 đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ thì năm 2018 không được đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba mà phải đợi đến năm 2019 mới được trình khen Huân chương Lao động hạng ba).

#### **4- Huân chương Độc lập các hạng**

- **Huân chương Độc lập hạng nhất:** Xét tặng cho các đơn vị đã được tặng thưởng “Huân chương Độc lập hạng nhì”, 10 năm tiếp theo liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong đó có 03 lần được “Cờ thi đua của Chính phủ” và 01 lần được “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” hoặc 03 lần được “Cờ thi đua của Chính phủ” và 02 lần được tặng “Cờ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương”, có nội bộ đoàn kết, có tổ chức đảng, đoàn thể trong sạch vững mạnh. Có quá trình xây dựng và phát triển từ 30 năm trở lên. Trường hợp đã được tặng “Huân chương Độc lập hạng nhì” phải có quá trình xây dựng và phát triển từ 25 năm trở lên.
- **Huân chương Độc lập hạng nhì:** Xét tặng cho tập thể đã được tặng thưởng “Huân chương Độc lập hạng ba”, 10 năm tiếp theo liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó 02 lần được tặng “Cờ thi đua của Chính phủ” và 01 lần được tặng “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” và 01 Bằng khen bộ, ngành, đoàn thể trung ương, hoặc 02 lần được tặng “Cờ thi đua của Chính phủ” và 02 lần được tặng “Cờ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương” và 01 Bằng khen của bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, nội bộ đoàn kết, có tổ chức đảng, đoàn thể trong sạch vững mạnh. Có quá trình xây dựng và phát triển từ 25 năm trở lên. Trường hợp đã được tặng “Huân chương Độc lập hạng ba” phải có quá trình xây dựng và phát triển từ 20 năm trở lên.
- **Huân chương Độc lập hạng ba:** Xét tặng cho các tập thể đã được tặng thưởng “Huân chương Lao động hạng nhất”, 10 năm tiếp theo liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó 02 lần được tặng “Cờ thi đua của Chính phủ” và 01 lần được tặng “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” hoặc 02 lần được tặng “Cờ thi đua của Chính phủ” và 02 lần được tặng “Cờ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương”, nội bộ đoàn kết, có tổ chức đảng, đoàn thể trong sạch vững mạnh. Có quá trình xây dựng và phát triển từ 20 năm trở lên. Trường hợp đã được tặng

“*Huân chương Lao động hạng nhất*” phải có quá trình xây dựng và phát triển từ 15 năm trở lên.

- Các trường hợp tập thể đề nghị tặng thưởng Huân chương có tiêu chuẩn liên quan đến “*Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ*” thì sau 05 năm được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ mới được đề nghị xét tặng Huân chương.

## **DANH HIỆU ANH HÙNG LAO ĐỘNG**

### **1. Đối với cá nhân**

Danh hiệu “*Anh hùng Lao động*” tặng cho cá nhân có hành động anh hùng, lập được thành tích đặc biệt xuất sắc, là tấm gương sáng về mọi mặt và đạt các tiêu chuẩn sau:

- Đã được tặng thưởng “*Huân chương Lao động hạng nhất*”
- **Có tinh thần dám nghĩ, dám làm, lao động sáng tạo đạt năng suất lao động, có chất lượng và hiệu quả cao nhất TTXVN, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của ngành.**
- Có nhiều thành tích trong công tác nghiên cứu và tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ mới, có sáng kiến cải tiến hoặc giải pháp có giá trị, có sản phẩm công trình khoa học hoặc có tác phẩm sáng tạo văn học, nghệ thuật nổi tiếng, có giá trị đặc biệt, được ứng dụng trong sản xuất, công tác, đem lại hiệu quả cao về kinh tế, xã hội.
- Có bản lĩnh chính trị vững vàng, có công lớn trong việc bồi dưỡng, đào tạo cho đồng nghiệp và thế hệ trẻ trong việc hướng dẫn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh cho địa phương và cho ngành.
- Có tinh thần trách nhiệm cao, nỗ lực vượt khó, tận tụy với công việc, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương đường lối chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, là hạt nhân xây dựng đoàn kết thống nhất, là tấm gương sáng trong cuộc sống văn hoá và trong đơn vị và gia đình.

### **2. Đối với tập thể**

Danh hiệu “*Anh hùng Lao động*” tặng cho tập thể có thành tích đặc biệt xuất sắc, trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, là tấm gương sáng về mọi mặt, đạt các tiêu chuẩn sau:

- Đã được tặng thưởng “*Huân chương Lao động hạng nhất*”.
- **Là tập thể tiêu biểu xuất sắc dẫn đầu toàn quốc về các mặt, năng suất chất lượng, hiệu quả kinh tế xã hội.**
- Dẫn đầu toàn quốc trong việc đổi mới công nghệ, có nhiều thành tích trong việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới trong phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và bảo vệ môi trường sinh thái.
- Dẫn đầu trong việc bồi dưỡng, đào tạo trình độ về mọi mặt cho công chức, viên chức, người lao động, là điển hình về công tác đào tạo, nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ để tập thể khác noi theo.



- Dẫn đầu trong việc triển khai và thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đảm bảo tốt quyền lợi của người lao động, quản lý tốt tiền vốn, tài sản, đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và tài sản...

Ngoài các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng nêu trên, còn có nhiều loại huân chương khác như: “*Huân chương Sao vàng*”, “*Huân chương Hồ Chí Minh*”... Các đơn vị nghiên cứu các tiêu chuẩn được nêu tại Luật thi đua, khen thưởng. Nếu đủ tiêu chuẩn thì làm các thủ tục đề nghị xét tặng./.

## **BAN TỔ CHỨC - CÁN BỘ**